



ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒).๓/ ๖๖๑

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ชักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่ง

อ้างอิง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑๗๐ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้ง

ตามที่ กกอ. ได้กำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ กกอ. กำหนดสำหรับสาขาวิชานั้นๆ โดยต้องเป็นบุคคลภายนอกสถาบันที่ผู้ขอสังกัดและมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่เสนอขอ ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ กกอ. กำหนดได้ ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก กกอ. เป็นรายชื่อไป อย่างไรก็ตาม กกอ. ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามหนังสือที่อ้างถึง ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเรียนว่า จากการดำเนินงานเรื่องดังกล่าวปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อมูลที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาทำให้ต้องมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมและส่งผลให้เกิดความล่าช้า เช่น มิได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อที่ กกอ. กำหนด หรือมิได้ให้ข้อมูลว่าได้ดำเนินการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิรายใดไปแล้วบ้าง หรือระบุข้อมูลประวัติผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอขอไม่ครบถ้วน เป็นต้น ประกอบกับในปัจจุบันมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีสถานภาพเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแตกต่างกัน เพื่อให้การเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ ส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑) เหตุผลหรือความจำเป็นที่ไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ กกอ. กำหนด

๒) แบบประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้ง
(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

/๓) แบบคำขอ...

๓) แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของผู้เสนอขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ หรือ

๔) แบบเสนอแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยผู้บังคับบัญชา หรือ

๕) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์และจบการศึกษาปริญญาเอก และมีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอให้ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ พร้อมสำเนาหนังสือแจ้งรับทราบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวด้วย

๖) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีสถานภาพเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ขอให้ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมสำเนาข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายขจร จิตสุขุมมงคล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

กลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

โทร ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๒๔

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๘